

'มท.' แต่งตัวรอ เจ้าภาพตกแก่ง

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. ที่กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าประชุม ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนา ชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 16 (16th SOMRDPE) และการประชุมระดับ เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสามด้านการ พัฒนาชนบทและขจัดความยากจน (จีน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น) ครั้งที่ 12

โดยนายบุญธรรม ได้รายงานการ ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการ พัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ซึ่งมีการ จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ค.ศ. 2017-2036) เป็นแนวทางขับเคลื่อนประเทศ ไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นอกจากนี้ยืนยันความพร้อมที่ประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาชนบท และขจัดความยากจน พ.ศ. 2564-2568 ช่วง เดือน มิ.ย.-ก.ค. 63 และการเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 17 เดือน ส.ค. 2563.

ท้องถิ่นชวนรู้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เพื่อให้การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สด.จึงขอแจ้งจังหวัดเพื่อดำเนินการตามหนังสือของมท.ดังนี้ แจงอปท.ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาโดยรอบคอบว่าบุคคลนั้นมีความประพฤติดี มี

ความอดสาหัส ซื่อสัตย์สุจริต

เอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง และผู้ปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นประโยชน์ต่อราชการ หรือสาธารณชนจนถึงขนาดสมควรได้รับการเสนอขอพระราชทาน และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดี และจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์มิใช่พิจารณาแต่เพียงตำแหน่งระดับ ชั้น หรือครบกำหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทานได้เท่านั้น

ความร่วมมือ "ข่าวสด" กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

จับประเด็น



จากกรณีพลเอกวิรัตน์รัตนานิช ประธานคณะกรรมการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา พร้อมคณะเดินทางไปร่วมประชุมกับ รว.มหาดไทย นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา โฆษกกรรมการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา เปิดเผยว่า ได้มีการหารือข้อราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านต่างๆ

สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นอำนาจ ควบคุมกำหนดและแจ้งให้ กกต.ทราบเพื่อประกาศเลือกตั้ง แต่ขณะนี้ยังติดเงื่อนไข เนื่องจากมีกฎหมายบางตัวที่ยังไม่เรียบร้อย และการจัดเตรียมงบฯรองรับการเลือกตั้งเพราะหากว่าท้องถิ่นใดมีงบฯไม่เพียงพอ จะต้องใช้งบฯปี 2563 ดำเนินการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค.2563

ได้รับการยืนยันจากกระทรวงมหาดไทยว่าน่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นให้ได้ทันในเดือน เม.ย.2563 หากไม่มีอะไรติดขัดก็สามารถประกาศวันเลือกตั้งในช่วงเดือนนี้ได้

นอกจากนี้ยังหารือประเด็นเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น อบจ.และ อบต.ในคราวเดียวกันแต่คิดว่าประชาชนอาจสับสนได้รวมถึงเรื่องการเมืองของผู้ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่กระทรวงมหาดไทยเห็นว่ายังมีความสำคัญที่ผ่านมาการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกเว้นวรรคช่วงรัฐบาลอำนาจพิเศษมาหลายปีทำให้การทำงานบริหารท้องถิ่นยังทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และบางส่วนยังไม่มีทัศนคติชัดเจนเรื่องสถานะ

จึงถึงเวลาที่รัฐบาลต้องรีบหาข้อสรุปเดินเครื่องเลือกตั้งท้องถิ่นได้แล้ว.